

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	มลพิษจากก๊าซมีเทนรั่วไหลในสหรัฐฯ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่ซานเมืองของลอสแอนเจลิส หลังจากมีการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากบ่อเก็บใต้ดินขนาดมหึมา ทำให้ต้องโยกย้ายประชาชนกว่า 2,000 ครอบครัวออกจากที่พักอาศัย ก๊าซดังกล่าวรั่วออกมาสู่บรรยากาศในอัตราที่รวดเร็วมากจนมีปริมาณเท่ากับหนึ่งในสี่ของปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนทั้งหมดของรัฐ จุดรั่วไหลอยู่ในบริเวณภูเขาห่างจากย่านที่พักอาศัยมากกว่าหนึ่งไมล์ แต่ประชาชนแถบนั้นก็ระบุว่ามีอาการเจ็บป่วยอย่างเช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน อาเจียนและหายใจติดขัด นายทิม โอคอนเนอร์ ทนายจากกองทุนปกป้องสิ่งแวดล้อมบอกกับบีบีซีว่า ปริมาณก๊าซที่รั่วไหลออกมาส่งผลต่อบรรยากาศเทียบเท่ากับการเผาไหม้แก๊ส 700 ล้านแกลลอนหรือเท่ากับก๊าซที่ปล่อยจากรถยนต์ 4.5 ล้านคันทุกวัน	-	-
นานาชาติ	จีนรื้อทำลายโรงพยาบาลบนที่ดินพิพาท ทั้งที่ยังมีคนไข้อยู่ด้านใน สำนักข่าวจีนหัวของทางการจีนรายงาน ว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศจีนถูกรื้อทำลายขณะกำลังใช้งาน ทำให้บรรดาแพทย์ต้องหนีเอาชีวิตรอด และฝังศพคนไข้ในห้องดับจิตไว้ใต้ซากปรักหักพัง โรงพยาบาลหมายเลขสี่ของมหาวิทยาลัยเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนาน ถูกรื้อทำลายบางส่วน ท่ามกลางกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน โดยแพทย์ที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่า ชายในชุดเครื่องแบบลายพรางหลายคนปรากฏตัวขึ้นที่โรงพยาบาล ก่อนจะเริ่มรื้อทำลายอาคาร ทำให้ทั้งแพทย์และคนไข้ที่กำลังทำการรักษาต้องวิ่งหนีตาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า อุปกรณ์ด้านรังสีวิทยามูลค่ากว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับความเสียหาย โรงพยาบาลต้องระงับการให้บริการ และย้ายคนไข้จำนวนมากไปโรงพยาบาลอื่น ก่อนการรื้อทำลายครั้งนี้ มีการอพยพเจ้าหน้าที่และคนไข้ออกจากอาคารดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต	-	-
นานาชาติ	ไข้หวัดใหญ่ระบาดคอสตาริกา ซันโฮเซ - คอสตาริกา ประเทศในอเมริกากลางแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิต จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 แล้ว 14 คน ในเดือนที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นเป็นเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจวิเคราะห์ผู้เสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ 5 คน ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้หรือไม่ ด้านนายโรซิโอ เซนซ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการสังคม กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องตื่นตกใจ เพราะเป็นไวรัสตัวเดียวกับปี 2552 สิ่งที่เปลี่ยนไปคือช่วงเวลาที่เกิดโรค ขอให้ประชาชนดำเนินมาตรการป้องกันตามปกติ เช่น ล้างมือบ่อยๆ ปิดปากเมื่อไอหรือจาม ขณะที่ทางการได้ซื้อวัคซีนแล้ว 950,000 ชุด เพื่อเตรียมฉีดให้ประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน	-	-
นานาชาติ	วงจรปิดจับภาพ นายแพทย์รัสเซีย ฆูคชาวาคนไข้ เสียชีวิต จากรายงานของสำนักข่าวบีบีซี แพ้ภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ประเทศรัสเซียสามารถบันทึกภาพขณะที่นายแพทย์รายหนึ่งต่อผู้ป่วยจนล้มลงและทรบภายหลังว่าเสียชีวิต เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองเบลกอรอด ที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตอนใต้ประมาณ 670 กิโลเมตร ญาติของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตคือนายยูจีน บาคทิน ชาวเมืองเบลกอรอด วัย 56 ปี ขณะที่สื่อท้องถิ่นอย่างเร็นทีวีเปิดเผยว่านายแพทย์ผู้ก่อเหตุคือนายอิลยา เซเลนดินอฟ ผู้ป่วยก่อเหตุตะนางพยาบาลรายหนึ่งก่อนหน้านี้ ภายหลังจากนายแพทย์ได้ต่อเขาเข้าที่ศีรษะจนล้มลงกองกับพื้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวนมองว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมโดยไม่เจตนา	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ยีนของมนุษย์นี้แอนเดอรัลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้มนุษย์ปัจจุบัน</p> <p>ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สองคณะจากเยอรมนีและรัฐาพบว่า มนุษย์ปัจจุบันอาจเป็นหนี้มนุษย์นี้แอนเดอรัลและมนุษย์เดนิโซแวน สำหรับความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรค เนื่องจากยีนสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของคนเรานั้น มาจากบรรพบุรุษดึกดำบรรพ์ดังกล่าวที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วนั่นเอง การค้นพบที่ว่านี้ซึ่งปรากฏในวารสาร The American Journal of Human Genetics ชี้ว่ามนุษย์ปัจจุบันต้องขอบคุณมนุษย์นี้แอนเดอรัล ที่ให้ยีนต้านทานเชื้อโรค ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิตกับเรา ผ่านการผสมข้ามพันธุ์ แต่เรื่องนี้อาจมีข้อเสีย คือยีนชนิดเดียวกันอาจทำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ มนุษย์ยุคปัจจุบันสามารถสืบย้อนรอยบรรพบุรุษขึ้นไปได้จนถึงประชากรกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 60,000 ปีก่อน ซึ่งขณะที่มนุษย์จากแอฟริกาออกเดินทางและตั้งหลักแหล่งแพร่กระจายไปทั่วโลก พวกเขา ก็ได้ติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์โบราณกลุ่มอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในยุโรปและเอเชียตะวันตก เช่นมนุษย์นี้แอนเดอรัลและมนุษย์เดนิโซแวน หลักฐานทางพันธุกรรมบ่งชี้ว่า มนุษย์กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ มีการผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มกัน ทำให้จีโนมบางส่วนของมนุษย์นี้แอนเดอรัล ยังคงปรากฏอยู่ในตัวมนุษย์ยุคปัจจุบัน โดยประมาณร้อยละ 1 ถึง 6 ของจีโนมมนุษย์ยูเรเชียยุคใหม่ ดูเหมือนจะมาจากมนุษย์นี้แอนเดอรัลและมนุษย์เดนิโซแวน</p>	-	-
ประเทศ	<p>หยุดแชร์มั่ว !! อ.เจษฎา คอนเฟิร์ม "มีประจำเดือน ไม่ได้ห้ามออกกำลังกาย"</p> <p>รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า ขณะนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวเตือนภัยกรณีที่ว่า มีเด็กหญิงชาวจีนวัย 14 ปี รายหนึ่ง ได้ไปวิ่งออกกำลังกายขณะมีประจำเดือน แต่จู่ ๆ ก็เกิดล้มลง บีมหัวใจ ผายปอด ก็ไม่สำเร็จ จนเสียชีวิตในที่สุด โดย รศ. ดร.เจษฎา ระบุว่า จากการที่ค้นหาข้อมูลนั้นพบว่า คำแนะนำจากทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างก็แนะนำตรงกันว่า ผู้หญิงสามารถออกกำลังกายระหว่างมีประจำเดือนได้ โดยออกกำลังกายให้เหมาะสม ไม่หักโหมเกินไปจะเป็นการรักษาระดับฮอร์โมนของร่างกาย ช่วยลดอาการกระสับกระส่าย ไม่ปวดหัวง่าย ซึ่งการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลังกายระหว่างมีประจำเดือนนั้น แทบไม่ต่างจากการปวดร่างกายในการออกกำลังกายในเวลาปกติ และแนะนำให้ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปในเลือดประจำเดือน</p>	-	-
ประเทศ	<p>รองผบ.จร.เผยคนกรุงใช้รถเครียดสะสมสูง</p> <p>พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร เปิดเผย ถึงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน ว่าผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอารมณ์ร้อนขึ้น เนื่องจากการจราจรคับคั่ง ซึ่งในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นสามารถใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น จึงทำให้ผู้ขับขี่ใช้เวลาอยู่บนถนนเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นความเครียดสะสม เมื่อเกิดความเครียดผู้ขับขี่จึงหาช่องทางการจราจรเพิ่มเติมโดยการปาดหน้ารถคันอื่นหรือเปิดช่องทางพิเศษ จนอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นอย่างภาพเหตุการณ์จริงและมีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้ ส่วนพฤติกรรม การขับขี่ของคนในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถใช้ความเร็วในการขับรถได้มากกว่า กทม.ฯ จึงไม่เกิดความเครียดสะสมจนเป็นเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้น แต่กลับพบเป็นอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วของรถมากกว่า ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรและมีความอดทนอดกลั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนจนเป็นเหตุบานปลาย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 2015</p> <p>นิตยสาร Popular Science คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เด่นๆที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวกค่อนข้างมาก พอให้เป็นไอเดียว่าโลกทางการแพทย์ปีหน้านี้จะเดินทางไปทางไหน ชื่นที่หนึ่งในปี 2015 คือผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสอีโบล่า เหตุผลคือปี 2015 อีโบล่าระบาดในอาฟริกาตะวันตกชนิดหนักหนาสาครจรจាំเป็นต้องเร่งหาวัคซีนมาใช้ วัคซีนที่พัฒนาขึ้นได้มีชื่อว่า "VSV-EBOV" ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เร่งด่วนที่หากไม่เร่งพัฒนาอาจมีคนเสียชีวิตด้วยไวรัสอีโบล่าเพิ่มเติม นับเป็นหมื่นคน ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2015 ชนิดที่สองคือเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ pacemaker มีชื่อเรียกว่า Medtronic Micra Transcatheter Pacing System มีขนาดเท่าแคปซูลยาหนึ่งแคปซูลเท่านั้น อุปกรณ์ชนิดนี้จะส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจ แบตเตอรี่ขนาดจิ๋วที่ติดไว้ในเครื่องนี้มีอายุใช้งานได้นานถึงสิบปี ผังเก็บไว้ในช่องอกโดยไม่กระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นเลย อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับรางวัลก็เพราะมันตอบสนองต่อปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งปัจจุบันแทบจะกลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้คนในโลกตะวันตกและประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ผลิตภัณฑ์ดีเด่นชิ้นที่สามคือซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลแผนที่จีโนมิกในร่างกายนมนุษย์ (แผนที่จีโนมิกคือข้อมูลด้านพันธุกรรมของมนุษย์) ผลิตภัณฑ์ชนิดที่สี่ที่ได้รับรางวัลหรือการกล่าวขวัญถึงคือ BioStamp ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกบางใสที่แปะไว้บนผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้สารพัด แปะติดบนผิวหนังคล้ายแปะพลาสติกใสๆ อุปกรณ์จะทำหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกาย การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ การหลั่งของเหงื่อ รวมถึงการสัมผัสกับแสงยูวีที่เป็นอันตราย มีอายุการทำงานนานเป็นสัปดาห์ ส่งข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของตัวเองและของแพทย์ ทำให้วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้แม่นยำขึ้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>แผนดูแลสุขภาพประชาชน</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินนโยบายรักษาพยาบาลฟรี โครงการบัตรทองเพื่อให้ประชาชนยากจนได้มีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาล นับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ ถึงแม้จะยังมีข้อบกพร่องบ้าง แต่นับว่ามีประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนคนไทยทั่วประเทศ และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขยังได้ประกาศ 10 แผนการในการดูแลสุขภาพประชาชนในปี พ.ศ.2559 ดังนี้คือ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ 2.ลดอุบัติเหตุ มีการกำหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 50 จุด โดยดำเนินผลทุกๆ 3 เดือนตลอดทั้งปี มีชี้เฉพาะช่วงเทศกาล 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 4.ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งความดัน เบาหวาน ให้ได้ร้อยละ 50 เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื้อรัง 5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรการเงิน พัสดุโปร่งใส 6.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค 7.กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับ เพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการให้ความรู้ประชาชน 8.พัฒนากฎหมายสาธารณสุข 9.พัฒนาการผลิตยาและวัคซีน ทำให้ไทยสามารถพึ่งตัวเองได้ และ 10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ โดยมอบให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน</p>	-	<p>มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3</p> <p>ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงฯ</p> <p>พร้อมมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.จ้างคนพิการทำงาน พร้อมจัดระบบดูแลอำนวยความสะดวก มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 มาตรา 33 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ 1 คน และถ้าเกิน 50 คน ต้องรับเพิ่มอีก 1 คน โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้ตามความเหมาะสม และให้มีการนับจำนวนผู้ปฏิบัติงานทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี</p> <p>ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งจ้างคนพิการทำงานตามความสามารถ เช่น ช่างทำกายอุปกรณ์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการจ้างแล้วใน 218 หน่วยงาน จากทั้งหมด 280 หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ 100 คนขึ้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการในการจ้างงานคนพิการ กระทรวงสาธารณสุขจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่น ให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ การฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ ให้การช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สำหรับในปี 2559 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ ให้คนพิการทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพสามารถรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาทักษะบุคลากร ผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ และเพิ่มจำนวนผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์/ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้พิการทุกประเภทที่เพิ่มขึ้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>รมว.สธ.ยันรัฐบาลไม่คิดล้ม สสส. แต่จะพยายามทำให้ดีขึ้น</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการออกมาเคลื่อนไหวของภาคประชาชน ค้านคำสั่ง คสช. มาตรา 44 ปลดบอร์ด สสส. 7 คน ว่า คงไม่สามารถห้ามปรามกลุ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหว ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคมนี้ได้ แต่ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับบอร์ด สสส.มา รัฐบาลไม่มีความพยายามที่จะล้ม สสส.อย่างแน่นอน มีแต่จะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น และไม่เคยพบปัญหากรณีภาคเอกชน หรือบริษัทข้ามชาติ เข้ามาแทรกแซงการทำงานของบอร์ดตามที่ เป็นข่าวมาก่อนการทำงานของบอร์ด สสส. เชื่อว่าจะทำได้คล่องหลังมีการปลดล็อก บริหารงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท จากนั้นจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น</p> <p>ส่วนระเบียบข้อบังคับที่ชุด นพ.เสรี ตูจินดา ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแก้ไขปรับปรุงจำนวน 26 ฉบับนั้น จะมีการเสนอเข้าบอร์ด สสส. เพื่อพิจารณาอนุมัติได้ ส่วนการประชุมสรรหา ผู้จัดการ สสส. และผู้ทรงวุฒิใหม่ในวันที่ 15 มกราคมนั้น เชื่อว่า จะสามารถได้กรรมการชุดใหม่</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อโรคยา</p> <p>พุทธภชาชิตที่ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ เป็นความจริงยิ่งกว่าใดๆ นโยบายรัฐสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ยังถือเป็นภาระที่หนักอึ้ง เริ่มสู่ศักราชใหม่ ปีวอก “หมอบิยะสกล สกลสัตยาทร” รมว.สาธารณสุข เดินหน้าลุยทันที เพราะเวลาที่เหลือ 1 ปี 6 เดือน “บึกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ชันนอต รมต. เร่งงานขับเคลื่อน 3 เดือนต้องมีความคืบหน้า ท่าน รมต.ไม่รอช้า ออกแคมเปญ บริการครอบคลุมทุกด้าน ลดการป่วย การตาย ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันตั้งเป้า 10 ปี ช้างหน้า ทำคนไทยอายุยืนถึง 80 ปี สนับสนุนแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรไทย คู่ขนาน โรงพยาบาล 594 แห่งทั่วประเทศ ช่วยเสริมอาชีพเกษตรกรทางอ้อมอีกทางหนึ่ง กว้า หมิ่นคร้วเรือนจัดทีมแพทย์ครอบครัว 6 หมื่นทีม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดถึงบ้าน ลดโรคเสี่ยง จัดหนัก จัดเต็ม สงสัยข่าวปรับ ครม.ไม่กระเทือนแน่</p>	-	-
ประเทศ	<p>สาธารณสุขหลังปีใหม่ ‘เรื่องใกล้ตัว’ คนไทยลุ้น ‘ยิ่งพัฒนา’</p> <p>การยกระดับคุณภาพบริการด้าน ‘สาธารณสุข-สุขภาพ’ ของประชาชนคนไทย การพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงเท่าเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น จะมีผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างยั่งยืน ในอีก 10 ปีข้างหน้าคนไทยจะมีสุขภาพดีได้ถึงอายุ 72 ปี และมีอายุยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 ปี จะมีผลต่อการเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยต่อไป” ระบุไว้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้กับการจะไปสู่ สภาวะดังกล่าวนี้ มีแนวโน้มอย่างไร?? การดูแลผู้สูงวัยติดบ้านติดเตียงอย่างมีคุณภาพ การดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายสำคัญ ต้องเน้นการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการอบรมผู้ดูแล (Care Giver) ผู้จัดการ (Care Manager) และมอบสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันมี ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ที่มีภารกิจ เยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว หันไปดูแลเด็กกรณีเด็กไทยฉลาด พัฒนาการสมวัย เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย การแก้ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต มีการสร้าง ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) การลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลดเหลื่อมล้ำ และลดการรอคอย มีการกระจายอำนาจบริหารจัดการสู่ 13 เขตสุขภาพ ดูแลเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ ยกกระดับโรงพยาบาลระดับอำเภอให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับจังหวัด พัฒนาศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง โรงพยาบาล ชุมชน 80% ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ปรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าได้ทุก โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ลดข้อจำกัดการเข้าถึงยาราคาสูง มีระบบช่องทางด่วน อุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกเครือข่าย ให้ได้ผ่าตัดใน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ การป้องกันและ ยับยั้งโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ รวมไปถึงจนถึงกรณี สมุนไพรไทย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทั้ง กับผู้ปลูกสมุนไพร แหล่งปลูก สถานพยาบาลที่ใช้สมุนไพร ผู้รับการรักษาด้วยสมุนไพร แพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพโดยบูรณาการงานเชิงรุก ลดการป่วย ตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และ ร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยบูรณา การกับด้านท่องเที่ยว ดันไทยสู่ศูนย์กลาง Wellness & Medical Tourism</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ปัญหาความตายบนท้องถนน จะแก้อะไรก่อนดีระหว่าง“คนกับระบบ”</p> <p>ความเปลี่ยนแปลงของระบบและเจตจำนงของมนุษย์เกิดขึ้นได้มีที่มาน้อย 4 เดือนไขหลัก ประการแรกคือบุคคลที่อยู่ภายในระบบเกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเองว่า ระบบเดิมไม่อาจตอบสนองความปรารถนาและความต้องการของตนหรือพวกของตนเองได้อีกต่อไป พวกเขาจึงพยายามคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการอีกครั้ง ประการที่สองมาจากการที่สมาชิกของระบบคิดอะไรใหม่ๆอย่างขึ้นมาด้วยตนเอง และคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะดีกว่าเดิม พวกเขาจึงพยายามนำสิ่งที่ตนเองคิดไปปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนระบบ ประการที่สามมาจากการที่สมาชิกของระบบได้รับความคิดหรือสิ่งใหม่ๆมาจากภายนอก ซึ่งอาจมาจากระบบอื่นหรือสังคมอื่นๆ และเห็นว่าสิ่งนั้นน่าจะดีกว่าระบบเดิมที่พวกเขาใช้ พวกเขาจึงลอกเลียนแบบแผนของภายนอกมาใช้ภายในระบบของตนเอง และประการที่สี่มาจากปัจจัยภายนอกระบบซึ่งอยู่ในรูปแบบของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรก็ได้กดดันให้บุคคลที่อยู่ภายในระบบหนึ่งต้องปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของปัจจัยภายนอกเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระบบย่อยใดระบบย่อยหนึ่งของสังคม ก็ย่อมกระทบกับระบบย่อยอื่นๆด้วย อย่างเช่นปัญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆในสังคมไทย ระบบต่างๆของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ระบบค่านิยมรักสนุก พฤติกรรมการดื่มกินแบบขอบเขตกลับยังดำรงอยู่เหมือนเดิมและอาจเข้มข้นมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก เมื่อโอกาสเกิดขึ้นคือระบบราชการกำหนดวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน คนจำนวนมากจึงใช้ระบบคมนาคมเดินทางกลับถิ่นบ้านเกิดหรือเดินทางท่องเที่ยวหาความสำราญด้วยการขับรถยนต์ส่วนตัวบ้างหรือใช้การขนส่งสาธารณะบ้าง ส่วนในต่างจังหวัดตามตัวเมือง อำเภอ และตำบลต่างๆก็มีการใช้รถจักรยานยนต์เดินทางกันมาก ถนนลาดยางเข้าถึงทุกตำบล การดื่มกินฉลองกันอย่างเต็มที่เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในระบบเศรษฐกิจ บางส่วนดื่มกินจนเมามาและขับรถกลับที่หัก ความเสี่ยงในการอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นส่วนบางคนแม้ว่าไม่เมาแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการสนุกจนตึกตื้นก็อาจเกิดขึ้นได้ และเมื่อขับรถก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน</p>		
ประเทศ	<p>สสส.ติดอาวุธทางปัญญาให้เด็กเดือนพิษภัยบุหรี่</p> <p>ปัจจุบันเด็ก 100 คน จะมีคนสูบบุหรี่ 15 คน ดื่มเหล้า 18 คน ดิตเกม 13 คน พนันบอลอีกแสมกว่าคน และกลุ่มที่ค้ายาเสพติดมีอายุมากที่สุด 20-25 ปี ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการมอมเมาเยาวชนไทยอย่างมาก โดยภายใน 7 นาทีสามารถเข้าถึงร้านเหล้า 15 นาทีเข้าถึง ร้านเกม และ 30 นาที เข้าถึง ซีดี ลามก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ไม่ดื่มมากกว่าพื้นที่ดี 2-3 เท่า สิ่งเหล่านี้มันกำลังถาโถมเข้าสู่วัยรุ่นไทย เป็นสิ่งที่ สสส. เฝ้ารอวังและให้ความรู้เท่าทันแก่เด็กเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป "เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร" เครือข่ายของเด็กและเยาวชนไทยได้ออกมาผลิตสื่อต่อต้านอย่างภาพยนตร์เรื่อง "THE ASSASSIN : ฆาตกร" ที่เปรียบเสมือนสื่อสีขาวแต่สามารถสะท้อนปัญหาสังคมให้เห็นกันในมุขลิกที่ใหญ่อาจจะเข้าใจยาก โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีความยาวถึง 40 นาที และสร้างด้วยความสามารถของเด็กเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับเด็กและเยาวชน หากได้มารับชมแล้วคงได้รับประโยชน์อย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน</p>		



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาค ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่มุ่งเน้นการป้องกันโรคให้ประชาชนสุขภาพดี ในระดับครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลไว้รองรับเมื่อป่วย โดยเฉพาะ โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ให้มีศักยภาพในการรักษา ทั้งแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยรักษา ทัดเทียมกับส่วนกลาง ผู้ป่วยไม่ต้องเดิน ทางเข้ามารักษาในโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ในส่วนกลาง สำหรับเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี มีโรงพยาบาลชุมชน 63 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็น โรงพยาบาลตติย ภูมิตามเกณฑ์ มีศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 ศูนย์ คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และ ทารกแรกเกิด นอกจากนี้ได้พัฒนาเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเป็น โรงพยาบาลแห่ง แรกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูกใน ผู้ป่วยมะเร็งเด็ก การผ่าตัดเปลี่ยนไตให้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยใช้ไตจากผู้ บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย จนถึงขณะนี้ผ่าตัดไปแล้ว 100 คน เมื่อธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ จะพัฒนาให้สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและเปลี่ยนตับ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ</p>	-	-
ประเทศ	<p>สปสช.พัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ รพ.รู้สถานะง่ายต่อการบันทึก บัญชี ญ.เนตรนภิส สุขนวนิช รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในการเบิกจ่ายค่าชดเชย บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละรายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผ่านมา นั้น อาจเข้าเงื่อนไขการจ่ายชดเชยบริการได้จากหลายกองทุนย่อยภายใต้กองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้หน่วยบริการได้รับเงินชดเชยในผู้ป่วยรายเดียวกัน ไม่พร้อมกัน ยากต่อการติดตามและกระทบยอดทางบัญชีว่าผู้ป่วยรายนั้นๆ ได้รับการ โอนเงินครบถ้วนตามรายงานประมวลผลหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ สปสช.จึงได้พัฒนาต่อยอด ระบบการเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการทางการแพทย์แบบไร้รอยต่อ (Seamless operation) ไปสู่ “ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน” หรือ “E-Financial Tracking” เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามสถานะของการทำงานผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่การประมวลผลจน ครบถ้วนในแต่ละช่วงของกระบวนการทำงาน ด้วยรายงานการจ่ายเงินแบบใบกำกับการจ่าย (Invoice) นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ พัฒนาระบบการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการ โดย สปสช. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็นปัญหา เพื่อให้หน่วย บริการทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการชดเชยและ ง่ายต่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ตรงกัน ขณะเดียวกันจะทำให้หน่วยบริการเห็นตัวเลข การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์รายบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ผู้ป่วยแต่ละรายที่ส่ง เบิกชดเชยจะได้รับการชดเชยจากกองทุนใดบ้าง และยังสามารถติดตามสถานะการจ่าย ชดเชยว่าเรื่องที่ส่งเบิกอยู่ในขั้นตอนใด โดยการเรียกดูตามหมายเลขอ้างอิงหรือ REP_NO เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยบริการและ สปสช.ได้ดียิ่งขึ้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>"4 วิตามิน" บำรุงร่างกาย คุณแม่ตั้งครรภ์ควรใส่ใจ!</p> <p>เมื่อเข้าสู่ภาวะการเป็น "คุณแม่" อย่างเต็มตัว ก็ต้องการให้ลูกเกิดมาแข็งแรง สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การบำรุงน้ำหนักทารกในครรภ์ และความฉลาดของทารกในครรภ์ โดยควรใส่ใจ 1.กรดโฟลิก หรือโฟเลท (folic acid/folate) หรือ วิตามิน บี 9 –กรดโฟลิก สามารถป้องกันความพิการของทารกในครรภ์ได้ แต่การป้องกันความพิการจะได้ผลสูงสุด ก็ต่อเมื่อได้รับการเสริมโฟลิกตั้งแต่ 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เท่านั้น 2.ธาตุเหล็ก (Iron supplement) หากคุณแม่ที่ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวน้อย หรือทารกอาจคลอดก่อนกำหนดได้ 3.แคลเซียม (Calcium) ทารกในครรภ์จะดึงแคลเซียมจากร่างกายของแม่ไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย จึงควรดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว และไม่ควรมีมากเกินไปเกินความจำเป็น เพราะทารกในครรภ์จะเสี่ยงต่อการแพ "นมวัว" ได้ แต่หากคุณแม่จะดื่ม "นมถั่วเหลือง" ก็ต้องดื่มในปริมาณที่มากขึ้นกว่า "นมวัว" และที่สำคัญขอแนะนำให้รับประทานนมถั่วเหลืองรสจืด ส่วนรายใดที่ "ไม่ชอบดื่มนม" และต้องการเลี่ยงการดื่มนมวัว ก็สามารถหันมาบริโภคผักคะน้า บร็อคโคลี่ เมล็ดงาทุกสี ข้าวโอ๊ต ถั่วขาว ปลาซาร์ดีนสด (งดอาหารกระป๋อง) เต้าหู้ ไข่ขาว ไข่แดง เห็ด มะขามสด ยอดแค ผักกะเฉด สะเดาเป็นการทดแทนได้เช่นกัน 4.วิตามินรวม (Multivitamin supplement) วิตามินรวมอาจไม่จำเป็นในคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกราย โดยแพทย์จะพิจารณาเฉพาะบุคคล สำหรับการรับประทานอาหารจำพวกอื่นๆ ไม่แนะนำให้ทานอาหารเสริม เพราะต้องการให้คุณแม่รับประทานอาหารให้ครบหลัก 5 หมู่ เช่น นม น้ำ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ตามสมดุร่างกายของคุณแม่ ที่สำคัญคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องควบคุมน้ำหนักให้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อย่างนั้นลูกน้อยในครรภ์ อาจจะไม่แข็งแรงได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>ล้างบาง "สสส." แคปัดกวาดหรืออิทธิพล "บ.เหล่า-บุหรี" คำตอบอยู่ "บอร์ดชุดใหม่" ของ "คสช."</p> <p>คำสั่งฟ้าผ่า เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปลดบอร์ด สสส.จำนวน 7 คน เมื่อดูจากรายชื่อแล้วล้วนแต่เป็นคนที่มียารชื้ออยู่ในมูลนิธิที่เข้ามาขอรับทุนทั้งสิ้น!! ขณะนี้ สตง. ก็ส่งหนังสือถึงนายกฯ เนื่องจากพบผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ที่มีตำแหน่งในมูลนิธิที่เข้ามาขอรับทุน เป็น กม.ในกองทุน จึงเสนอว่า อาจจะต้องมีการปรับแก้ พ.ร.บ.สสส. ให้ผู้ที่จะเป็น กม.กองทุนต้องไม่มีความเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดกับหน่วยงานที่ขอรับทุนจัดทำโครงการ แต่จากการมีคำสั่งปลด กม.สสส.ทั้ง 7 คน ทำให้เกิดความกังขาขึ้นว่าเหตุใด ต้องมีคำสั่งนี้ออกมา เพราะ สสส.ก็อยู่ในช่วงกำลังจัดระเบียบ และอยู่ในช่วงที่ กม.ที่มีตำแหน่งทับซ้อนกำลังตัดสินใจเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง งานนี้หลายฝ่ายจึงมองว่า อาจเป็นความพยายามที่จะล้ม สสส. ซึ่งมีบริษัทเหล่าและบุหรีอยู่เบื้องหลังหรือไม่ โดยเฟซบุ๊กของมูลนิธิชีววิถีหรือBiothai ระบุว่า ให้จับตาการแต่งตั้ง กม.ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยคาดว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือบุคคลที่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่า บุหรี โดยกังวลว่า สสส.ในยุคของ คสช.จะไม่สามารถเดินหน้าผลักดันกฎหมาย มาตรการ และโครงการที่กระทบต่ออุตสาหกรรมเหล่า บุหรีได้ เกิดการตึงตังภาคประชาสังคม และ สสส.กลายเป็นหน่วยงานในกำกับของราชการและกลุ่มทุนที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจรัฐโดยสมบูรณ์ และไม่เพียงแต่ สสส. หน่วยงานเดียวเท่านั้น แต่องค์กรตระกูล ส.อื่นๆ ด้วย ถึงเวลาที่ต้องยกเครื่องปฏิรูป โดยเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่สลับสับเปลี่ยนแต่กลุ่มก๊วนคนหน้าเดิมๆ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รับมือ...คัดจมูก เมื่อเข้าหน้าหนาว”</p> <p>รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กล่าวว่า อาการคัดจมูกสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย คนส่วนใหญ่ที่มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม มักจะแยกไม่ออกว่าอาการที่เกิดขึ้น เกิดจากการติดเชื้อ หรือเกิดจาก “โรคภูมิแพ้” กันแน่ อาการคัดจมูก หายใจไม่ออก ส่วนใหญ่จะเกิดจาก 1. เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ 2. ติดเชื้อไวรัส 3. โครงสร้างจมูกผิดปกติ 4. มีเนื้องอกในโพรงจมูก แต่สาเหตุหลัก ๆ ที่ตรวจพบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ เกิดจากโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อย โดยมีสาเหตุแตกต่างกันออกไป อาทิ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งแวดล้อม ฝุ่น ครัน และบางรายเกิดจากพันธุกรรม อาการโดยทั่วไป คนไข้จะมีอาการคันจมูก น้ำมูกไหล จามบ่อย แน่นจมูก เจ็บคอ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มลพิษในอากาศ ที่อยู่อาศัยแออัด วิถีชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ที่เปลี่ยนไป ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ความเครียดสะสม ทำให้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น ถึงแม้จะไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่สามารถรักษาให้ดีขึ้น โดยมีวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเองคือ หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่มีผลต่อตนเองให้มากที่สุด พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เครียดให้น้อยลง บางคนอาจจำเป็นต้องใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีตามที่แพทย์แนะนำ</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ. เฝ้าระวัง “ไข้หวัดนก” ตลอดหนาว เดือนประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติ</p> <p>ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุปัจจุบันยังพบการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยพบเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อมายังคนได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดไข้หวัดนกทั้งจากสภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งมีรายงานผู้ป่วยทั้งในสัตว์ปีกและคนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเสนอข่าวต่างประเทศสั่งเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินและด่านตรวจตามพรมแดน หลังพบผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 6 จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคทั้งในคนและในสัตว์ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ชักประวัติการเดินทาง ประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในการเฝ้าระวังในสัตว์ปีกพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกไม่ได้แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทาง ประชาชนสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ ให้ระมัดระวังตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกหรือไปฟาร์มสัตว์ปีก ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปีก</p>	<p>กรกฎาคม 2549</p> <p>1) อ.บางมูลนาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในสัตว์ปีก</p> <p>2) อ.ทับคล้อ พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก ตรวจด้วยวิธี RT - PCR (reverse transcriptase - polymerase chain reaction) และ real - time RT - PCR และ/หรือ การแยกเชื้อไวรัส (viral isolation)</p> <p>เพศชาย อายุ 17 ปี เริ่มป่วย 15 ก.ค. 49 เสียชีวิต 24 ก.ค. 49 (ที่มา:สำนักกระบาดวิทยา)</p>	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรม สบส. ส่งทีมกฎหมาย ตรวจสอบแหล่งฉีดฟิลเลอร์ ดันเหตุให้สาวต่างชาติปากเน่า!!</p> <p>จากกรณีที่มีข่าวลงทางเว็บไซต์ในวันนี้ว่า มีหญิงต่างชาติ อยู่ที่กรุงเทพฯ ได้ฉีดฟิลเลอร์ที่ริมฝีปากในราคาเพียง 2,600 บาท ในสถานเสริมความงามในกทม. โดยคลินิกอ้างว่าฟิลเลอร์ที่นำมาฉีดให้ เป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ โคลีย์ เจนเนอร์ นักแสดงใช้ ต่อมาไม่กี่วันก็บวมขึ้นนูนที่ริมฝีปาก จึงได้กลับไปคลินิกนั้นอีก หมอได้ฉีดของเหลวอีกชนิดเข้าไป บอกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ แต่สุดท้ายริมฝีปากบวมหนักขึ้นจนกลายเป็นสีน้ำเงิน และคลินิกแห่งนั้นปฏิเสธที่จะรักษาหากไม่จ่ายเงินเพิ่ม และจะแจ้งความดำเนินกรคลินิกแห่งนั้น ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล โฆษกกรมสบส. ให้สัมภาษณ์ว่า อธิบดีกรม สบส.ได้สั่งนิติกร กองกฎหมาย ดำเนินการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นการด่วน และหากได้ชื่อของคลินิกที่ฉีดสารฟิลเลอร์ให้แก่ผู้เสียหาย จะเข้าตรวจสอบคลินิกทันที ว่ามีใบอนุญาตประกอบการถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 หรือไม่ และตรวจสอบแพทย์ที่ให้บริการว่าได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติจากแพทยสภาหรือไม่</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เร่งพัฒนาบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เน้นการสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ และเพิ่มศักยภาพทีม SRRT</p> <p>นายแพทย์อำนวยการ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีภารกิจสำคัญ คือ 1.การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2.ตรวจตรา ควบคุม ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานแก้ไข ให้ถูกสุขลักษณะรวมทั้งกำจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในสถานที่และสถานบริการดังกล่าว 3.การเฝ้าระวังพาหะนำโรครภายในช่องทางฯ และพื้นที่รอบช่องทางอย่างน้อย 400 เมตร 4.การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในช่องทางเข้าออกประเทศ มีการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี</p>	-	-
ประเทศ	<p>เตือนภัยด้วงกันกระดก</p> <p>รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีข่าวแพร่ไปในสังคม online ว่าด้วงกันกระดกเป็นแมลงอันตรายเป็นพิษ กัดทำให้ตาบอด เสียชีวิตได้ ซึ่งความจริงแล้ว ด้วงที่เกิดไม่ได้เกิดจากการที่มันกัดหรือต่อย แต่เกิดจากการที่ไปโดนแล้วบ๊ทำให้สารเคมีในตัวที่ชื่อว่า paederin ทำให้ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสไหม้มีกเป็นรอยตามที่มีมือไปสัมผัส พบลักษณะเฉพาะของโรคนี้ คือ kissing lesion คือถ้าเป็นที่ข้อพับจะเกิดผื่นที่เหมือนกันในด้านตรงข้าม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยจึงขอฝากเตือนประชาชนทั่วไปว่าให้ระมัดระวังจากแมลงชนิดนี้ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่นิยมเที่ยวป่าเขา หรือพักตามรีสอร์ท กางเต็นท์นอน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โรคผิวหนังอีกเสบจากแมลงกันกระดก ชนิดนี้ไม่ได้เป็นโรคใหม่ ซึ่งมีการค้นพบในประเทศไทยหลายสิบปีแล้ว การป้องกันถ้ามีแมลงมาเกาะพยายามอย่าตบ บดขยี้บนลงผิวหนังให้ปัดออกหรือกำจัดโดยวิธีอื่น หรือถ้าจะจับออกให้ใช้เทปกาวติดตัวแมลงออกมา ถ้าไม่แน่ใจว่าโดนแมลงหรือไม่ แต่ สบ ๆ ร้อน ๆ ให้ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่รู้สึกแสบด้วยน้ำเปล่า</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรมสุขภาพจิตเปิดแอปใหม่วินิจฉัยอาการทางจิตเวชในเด็ก-วัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ได้จัดกิจกรรม สนับสนุน...เพื่อเด็ก...คนพิเศษ ที่ สถาบันราชานุกูล ภายใต้นโยบายของนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้เห็นความสำคัญจากการสำรวจของกรมอนามัย ที่พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ มีเพียงร้อยละ 57.3</p> <p>ขณะที่ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 29.5 รวมถึงพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กขาดความรู้ ทักษะ ในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง และมีเพียงร้อยละ 20 ที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนของ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำองค์ความรู้ "ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่" เป็นของขวัญพิเศษสำหรับคุณพ่อคุณแม่ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.rajanukul.go.th และ www.prdmh.com เพื่อช่วยบุคลากรในสถานพยาบาลในการวินิจฉัยอาการทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น พร้อมให้คำแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ ios อีกด้วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>สพส.จัดกิจกรรมวันเด็ก เสริม 'รู้คู่เล่น' ป้องกันภัยเด็กจากเทคโนโลยี น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามเสือป่า เน้นให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติคู่กับการเล่นอย่างมีความสุข ฝึกการใช้สายตา สมาธิ เผยผลสำรวจพฤติกรรม กลุ่มเด็กประถม 1-6 ใน 24 จังหวัดล่าสุดในปี 2558 พบร้อยละ 54 ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้ 74% ไม่มีปัญหาสุขภาพ มั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือป้องกันโรคภัยเด็กไทยรุ่นใหม่จากการรุกรานของเทคโนโลยีได้ผลดี ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ กลุ่มเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนสุขบัญญัติที่อยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัดทั่วประเทศ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 พบว่า นักเรียนมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคประจำตัว 74% เด็กได้รับความใส่ใจดูแลสุขภาพจากผู้ปกครองสูงถึง 98% โดยเฉลี่ยเด็กปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 10 ประการ 54% เช่น แปรงฟันก่อนนอน 60% ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง 64% กินอาหารครบ 5 หมู่ และกินผักทุกวัน 74 % ไม่สนใจเปิดดูภาพประเภทลามกที่เกี่ยวข้องทางเพศสัมพันธ์ สูงถึง 98% เป็นต้น พฤติกรรมความเสี่ยงที่ต้องปลูกฝังให้เด็กแก้ไขต่อเนืองมี 4 เรื่อง เรื่องแรกได้แก่การกินอาหาร พบเด็ก 20-30% ยังติดน้ำอัดลม ดิซขนมกรุบกรอบตอกินทุกวัน เรื่องที่ 2 คืออบายมุข เหล้าบุหรี ผลการสำรวจพบว่ามีเด็ก 22% สูบบุหรี่เองหรือสูดควันบุหรีมือสองและ 9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องที่ 3 มีเด็กออกกำลังกายน้อย หรือไม่ออกเลย 37% ซึ่งตามหลักแล้วเด็กวัยนี้ควรออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน และเรื่องที่ 4 พบเด็กทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเมื่อรู้สึกไม่พอใจ 50%</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เสียงวิจัยตำรับ'นพหอย'9ชนิดปรุงยา'คอนครอยติน'แก้เข่าเสื่อม</p> <p>นพ.วัฒน์ะ พันธุ์ม่วง ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ผสมผสาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ผู้สูงอายุมักพบโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากความเสื่อมสภาพตามวัย สูญเสียน้ำเลี้ยงข้อเข่า ซึ่งเมื่อน้ำเลี้ยงน้อยลงจะยิ่งเกิดการสึกหรอมากขึ้น สำหรับน้ำหล่อเลี้ยงเข่า นั้น เมื่อสูญเสียไปแล้วไม่สามารถสร้างทดแทนได้ เพราะเซลล์ที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงเข่าจะอาศัยโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อ "คอนครอยติน" ซึ่งมักพบในเปลือกกุ้ง กระจุดองปู กระจุดอกอ่อนปลาฉลาม ร่างกายไม่สามารถผลิตสารนี้ได้เอง ปัจจุบันมีการผลิตอาหารเสริม ซึ่งมีสารคอนครอยตินเป็นส่วนประกอบออกมามากหลายตัว เพราะหากสามารถเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าขึ้นมาได้ก็ถือเป็นการรักษาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งตำรับยาการแพทย์แผนไทยนั้นมีตำรับยา "นพหอย" ที่ระบุว่า มีสรรพคุณสามารถช่วยรักษาได้ แต่ยังไม่ได้มีการนำมาวิจัยทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ แต่ภายใน 2 ปีนี้จะวิจัยให้แน่ชัดถึงสรรพคุณของตำรับยานี้ สำหรับตำรับยานพหอย คือการนำหอย 9 ชนิด ประกอบด้วย หอยขม หอยนางรม หอยแครง หอยจับแฉง หอยสังข์ หอยกาบ หอยมุก หอยตาวิ๋ว และหอยพิมการัง นำมาปรุงเป็นยา ซึ่งสรรพคุณโดยรวมสามารถช่วยขับลมในลำไส้ ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ บำรุงกระดูก เป็นต้น ซึ่งเปลือกหอยมีสารคอนครอยติน เช่นเดียวกับเปลือกกุ้ง กระจุดองปู แกนกลางปลาหมึก และกระจุดอกอ่อนปลาฉลาม</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สสจ.ลำปางแนะ7วิธีคลายเครียดนอนแช่น้ำ-สัมผัสหลัง'ออกซิโทซิน'</p> <p>นพ.ศิริชัย ภัทรนุชาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวแนะนำ 7 วิธีง่ายๆ ให้ชาวลำปางลองนำไปปฏิบัติ เพื่อลดความเครียดจากปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดย 1.เดินผ่อนคลาย เวลานั่งทำงานและจมอยู่กับความคิด วิธีแก้ความเครียดที่ง่ายและทำได้ทันที คือลุกออกจากโต๊ะทำงาน เดินและเปลี่ยนอิริยาบถ 2.โทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนสัก 4-5 นาที ไม่ต้องมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากนัก เพราะเจตนาของเราเพื่อการผ่อนคลาย 3.เขียนระบายความเครียด เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลมากแล้วกับหลายคน 4.หาเกมเล็กๆ เล่นผ่อนคลาย เช่น เกมบันไดงู เกมเศรษฐี เป็นต้น 5.หลังเสร็จลดเครียด โดยลองเข็นตัวเองไปออกกำลังกายแบบได้เหงื่อ ยิ่งท่วมตัวยิ่งดี เซลล์จะถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนอะดรีนาลิน 6. พลังแห่งการสัมผัส หากใครสักคนช่วยโอบกอดหรือสัมผัสเบาๆ เพราะร่างกายคนเราเวลาถูกสัมผัสจะทำให้เกิดฮอร์โมนที่ชื่อ "ออกซิโทซิน" ซึ่งมีผลในการลดระดับความเหนื่อยและความเครียด 7.นอนแช่น้ำพร้อมเทียนอโรมา หรือจะไปผ่อนคลายแบบสปาที่มีอาชีพหรือทำเองที่บ้าน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>รับรางวัลปลอดโหม 100%</p> <p>นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองฯ จ. อ่างทอง ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดโหม 100% เป็น แห่งแรกของประเทศไทยจากกรมอนามัยและกรมอนามัยจะนำรูปแบบของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน แห่งนี้ เป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดโหม ขยายไปทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559 ต่อไป</p>	-	-

!!



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ธาราบำบัด' ฟันฟูซ้อเข้าเลื่อม เร่งขยายผลใช้ในไทยและอาเซียน</p> <p>โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ประสบผลสำเร็จในการใช้ธาราบำบัด บำบัดฟันฟูผู้สูงอายุที่ซ้อเข้าเลื่อมและมีภาวะอ้วน ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับเครื่องมือที่เสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อในน้ำ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ พบว่าช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต้นขา ลดอาการปวดเข่าได้ดี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ธีรวิทย์าคม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่ซ้อเข้าเลื่อมและน้ำหนักตัวมากที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสม โรงพยาบาลจึงได้พัฒนาหลักการบำบัดรักษาด้วยน้ำหรือธาราบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ได้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาารูปแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีปัญหาซ้อเข้าเลื่อมและมีภาวะอ้วนขึ้น "หลักการใช้น้ำบำบัดคือการใช้มวลน้ำอุ่นน้ำหนักตัวแทน และใช้ความอุ่นของน้ำสร้างความสุขสบาย โดยใช้น้ำอุ่น อุณหภูมิ 30-34 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำอยู่ในระดับเสมอไหล่ มวลน้ำจะอ้อมพยุงน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวจะเหลือเพียงร้อยละ 10 ซ้อเข้าไม่ต้องรับน้ำหนักตัวและแรงกระแทก ร่างกายเคลื่อนไหวดีขึ้น ความอุ่นของน้ำจะช่วยกล้ามเนื้อผ่อนคลายได้เกือบทุกส่วน เอื้อให้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้มากขึ้นและไม่เจ็บปวด สามารถบริหารกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น"</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สั่งปิดโรงงานปลาร้ากาฬสินธุ์ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ที่ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดขายส่งสินค้าประเภทผัก และอาหารแห่งขนาดใหญ่ใน จ.ขอนแก่น มีสินค้าประเภทน้ำปลาร้าบรรจุขวดปิดสนิท ไม่มีเลข อย.วางขายอยู่จำนวนหลายร้าน ซึ่งแหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จึงนำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตน้ำปลาร้า เลขที่ 59 ม.3 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จากการตรวจค้นพบว่า โรงงานดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีคนงานประมาณ 40 คน ผลิตน้ำปลาร้าต้ม ซึ่งจากการตรวจสอบน้ำปลาร้าบรรจุขวดเปิดปิดสนิท ขนาด 400 มิลลิลิตร ซึ่งฉลากระบุรายละเอียดน้ำปลาร้า ตรากาฬสินธุ์ (แม่อ้อยลำปาว) และมีสัญลักษณ์เครื่องหมาย อย.แต่ไม่ได้ระบุเลขสารระบบอาหารบนฉลาก จำนวน 8,000 แพก มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาผลิตอาหารในภาชนะบรรจุเพื่อจำหน่ายโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับสั่งให้หยุดการผลิต และปิดโรงงานดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินถูกต้องตามกฎหมาย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 9-11 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สปร. เดินหน้าพัฒนาสนามเด็กเล่น “นครสวรรค์โมเดล” ต้นแบบการเรียนรู้หลักการพัฒนาสมอง BBL ระดับประเทศ</p> <p>ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สปร. เปิดเผยว่า จากความร่วมมือกันทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอด พยายามผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาสมองมาตลอด 10 ปี ซึ่งปัจจุบันถือว่าประสบผลสำเร็จน่าพึงพอใจ เพราะเราสามารถสร้างต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเริ่มจากนครสวรรค์ และมุ่งสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอีก 183 แห่ง พร้อมกระจายไปยังสถานศึกษากว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ จากนั้นเราก็จะมองถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้หลายๆ สถานศึกษานำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาสมองตั้งแต่ความเข้าใจหลักการ BBL ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ขยายต่อไปยังชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง ทำให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และที่สำคัญกระบวนการเรียนรู้จะต้องถ่ายทอดส่งต่อให้ชุมชนอื่นๆ ได้อีกด้วย</p>	-	-
จังหวัด	<p>ชาวนาพิจิตรได้เฮ “ปอเทือง” สร้างรายได้ตามโครงการ “แล้งนี้หยุดทำนา”</p> <p>นางฉัตรพร ราษฎร์ศุขดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามงานตามโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและลดพื้นที่การทำนาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้เดินทางไปยังพื้นที่บ้านวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าของกลุ่มเกษตรกรโดย นายทวี มีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ที่นำลูกบ้านรวมตัวกันปลูกปอเทืองบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ เพื่อเป็นการปลูกพืชบำรุงดินที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงแค่ 3 เดือน ที่สำคัญคือปอเทืองเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ลงทุนแค่เพียงไร่ละ 1,000 บาท เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สามารรถเก็บเมล็ดปอเทืองไปขายได้ 1 ไร่ก็น่าจะมีรายได้ 4,000 บาท เหลือเป็นกำไร 3,000 บาทต่อไร่ได้อย่างแน่นอน ถือเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้ง สำหรับประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเยี่ยมชม แวะถ่ายรูปความสวยงามของดอกปอเทือง สามารถเดินทางมาได้ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายตากฟ้า-วังทอง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร</p>	-	-



๐ ชอบ ๐ ทราย
 ๐ ชอบพบ ๐ ลงนัด
 ๐ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ๐ ดำเนินการ S.P.E.M
 ๐ (ประสาน)

